

ความที่สุด

ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๒๖๗๕



กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง โครงการใกล้เคียงและลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรงบประมาณ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินการโครงการใกล้เคียงและลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินการจำนวน ๓ กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ ๑ การประชาสัมพันธ์มาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการโดยจังหวัด/อำเภอ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ลูกหนี้ผิคนัดชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินการในไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๖)

กรมการพัฒนาชุมชนพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการโครงการใกล้เคียงและลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ ๑ การประชาสัมพันธ์มาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยถือปฏิบัติในการบริหารงบประมาณตามหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการโอนจัดสรรค่าวัสดุ/ค่าป้ายโครงการ/ค่ากิจกรรมฯ ระดับจังหวัดและค่าวัสดุ/ป้ายโครงการระดับอำเภอ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และจะได้ชี้แจงมาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้จังหวัด ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นายวิรัช นวทนุกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๐๗๑/โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๕๘๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ women.yut๑@outlook.com

หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง saraban@cdd.mail.go.th